



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
(ฉบับที่ 5)

.....

ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ และในบางประเทศมีการระบาดในวงกว้าง ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)) และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกมาตรการสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา เพิ่มเติมจากประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ดังนี้

1. ให้ยกเลิกการอนุมัติและการอนุญาตให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาลาเพื่อเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (transit) ไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่คนแออัดตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับอนุมัติหรืออนุญาตก่อนวันที่มีประกาศนี้ และตั้งแต่วันประกาศนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้และเกิดขึ้นก่อนวันประกาศนี้ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่สุดที่ กค 0408.4/ ว.35 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)

2. ให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางไปยังหรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่คนแออัด ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวโดยการกรอกข้อมูลในแบบรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน QRCode ตามประกาศ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) (ฉบับที่ 4) โดยไม่ต้องงดการมาปฏิบัติงานหรือการเข้าชั้นเรียน

ทั้งนี้หากมีอาการไข้ ≥ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย) ให้รีบไปพบแพทย์ที่จุดคัดกรองเฉพาะโรค (ตึกธนาคารทหารไทยเดิม) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทร 02-926-9090

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดี

QR Code รายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบติดตามอาการประจำวัน

1.รายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



2.แบบติดตามอาการประจำวันสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

-สำหรับคณาจารย์ บุคลากร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

-สำหรับนักเรียน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-696-6600-2

-สำหรับนักศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สุขภาพดี กองกิจการนักศึกษา

Facebook : Thammasat Well Being Center

E-mail : tuwellbeing@gmail.com

-ศูนย์รายงานตัวสำหรับบุคลากรและนักศึกษา มธ. โทร.02-926-9968 (วันและเวลาราชการ)